

Số: 06/KH-ĐTĐN

Dĩnh Kế, ngày 17 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 29/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên phường Dĩnh Kế xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tiếp tục làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong phường, nhận thức sâu sắc hơn những Nội dung cơ bản về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ chính trị công tác Hội*”.

2. Đoàn thanh niên phường xác định những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể thiết thực, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, hành động tự giác; thống nhất trong các cấp Hội và đội ngũ cán bộ hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, ý trí quyết tâm, tạo nên những đột phá trong xây dựng Đoàn, Hội, Đội ngày càng vững mạnh.

3. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “*Đoàn viên, thanh niên gương mẫu*”; các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, nói không với bệnh thành tích, từ đó nhân rộng ra nhiều điển hình tiên tiến.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. **Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024**

1.1. Nội dung

Thường trực Đoàn thanh niên phường tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Kế hoạch về thực hiện Kết Luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, quán triệt làm sâu sắc các nội dung chuyên đề toàn khóa “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” đến toàn thể cán bộ, hội viên trong Đoàn thanh niên phường.

1.2. Phương thức tiến hành

- Trong sinh hoạt Ban chấp hành đoàn phường thường kỳ hàng Quý

+ Các cấp đoàn tiếp tục chỉ đạo sưu tầm các câu chuyện, các bài viết, bài nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm công tác Hội; những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn để thảo luận, đánh giá, đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề tồn đọng, bức xúc ở địa phương.

+ Từng cán bộ, đoàn viên liên hệ với bản thân, đối chiếu với kế hoạch của cá nhân việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “*Tự diễn biến*”, “*Tự chuyển hóa*” để nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn tự nhận những khuyết điểm, hạn chế trong công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách, phương pháp làm việc và phong cách lãnh đạo (đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu) và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

- Trong sinh hoạt chuyên đề

+ Đoàn thanh niên phường căn cứ vào nội dung sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, tổ chức sinh hoạt tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*Tự diễn biến*”, “*Tự chuyển hóa*”; các quy định của Đảng về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề hàng quý, Các chi đoàn báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn cấp trên trực tiếp theo quy định.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân; đăng ký việc làm theo Bác, lựa chọn những vấn đề trọng tâm nổi cộm, bức xúc; xây dựng, phát hiện, nhân rộng, các mô hình hay, cách làm hiệu quả và tuyên truyền người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

2.1. Đối với kế hoạch của tập thể

- BCH Đoàn phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ ít nhất 3 nội dung: *Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác*; đăng ký từ 01 - 02 việc làm trong tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế cần tập trung giải quyết trong năm gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

2.2. Đối với kế hoạch của cá nhân

- Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên xây dựng kế hoạch của cá nhân, (*theo mẫu đã hướng dẫn*) trong đó nêu rõ trách nhiệm cá nhân gắn với vị trí, vai trò, trách nhiệm được phân công. Trong kế hoạch, cá nhân đăng ký ít nhất từ 01 đến 03 việc, thể hiện 03 Nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái “*Tự diễn biến*”, “*Tự chuyển hóa*”. Hàng quý và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Đoàn thanh niên phường. Kế hoạch cá nhân phải được xác nhận (đồng ý) của Bí thư chi đoàn TDP và công khai để giám sát và giúp đỡ.

- Hàng quý và cuối năm Đoàn thanh niên phường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2024.

- Đoàn thanh niên phường đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ cuối năm 2024.

2.3. Xây dựng, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả

Tập trung vào một số mô hình, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW và các nhiệm vụ chính trị của Đoàn. Trong đó lựa chọn xây dựng từ 01 mô hình tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo của tập thể và lựa chọn xây dựng từ 01 đến 02 cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng ở toàn Đoàn. Chú trọng xây dựng nhân rộng điển hình cá nhân là cán bộ, Đoàn viên, người đứng đầu của tổ chức Đoàn; gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 6 tháng Đoàn thanh niên phường giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác ở đơn vị mình về Đoàn thanh niên thành phố để nhân rộng, tuyên truyền trong toàn Đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền gương “*người tốt, việc tốt*”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu để lan tỏa việc học tập là theo Bác, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đoàn. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; bệnh hình thức đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái. lan toả những thông tin chính thống, phản bác những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong dịp chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam (26/03/1931 – 26/03/2024); hướng tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và các ngày kỷ niệm lớn, tạo sức lan tỏa trong các cấp Đoàn, Hội.

3. Triển khai thực hiện “*Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, hội viên trong giai đoạn mới*” và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ trong học tập làm theo Bác.

- Triển khai thực hiện “*Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên trong giai đoạn mới*” làm cơ sở để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký, phấn đấu, rèn luyện theo hướng dẫn của Đảng uỷ phường.

- Nội dung: Mỗi cán bộ, đoàn viên viên thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”. Trong sinh hoạt cấp uỷ chi bộ, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung: Các cấp Đoàn tiếp tục tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”; tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương “*người tốt, việc tốt*”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác

các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ thân thể, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.2. Phương thức tiến hành

Phối hợp với MTTQ các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đoàn.

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng tổ chức Đoàn năm 2024.

- Quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp; chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động truyền truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, địa phương.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng (Kết luận số 01-KL/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW). Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy ban hành.

- Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Đoàn viên gương mẫu" tập hợp, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH, củng cố QP - AN ở địa phương.

- Tiếp tục truyền truyền vận động tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào các cuộc vận động ở địa phương phong trào “xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc”.

- Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm; sáng tạo trong lao động sản xuất và tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đoàn viên thanh niên, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết giữa Đoàn thanh niên với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá của Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam, Đại hội Đoàn thanh niên các cấp đề ra: Xây dựng Đoàn vững

manh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tiêu biểu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BCH Đoàn thanh niên phường, các Chi đoàn căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam phường, Nghị quyết cấp ủy Đảng bộ phường, để thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đoàn thanh niên phường Dĩnh Kế ./.

Nơi nhận

- Đoàn thanh niên thành phố (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);
- Các Chi đoàn thanh niên TDP (t/h);
- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG



BÍ THƯ

Vũ Lan Anh